



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: จันทร์ 4 มิถุนายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13554

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 40

Ad Value: 36,000

PRValue (x3): 108,000

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ: ยาเสพติดยิ่งปราบยิ่งมาก

บทบรรณาธิการ

ยาเสพติดยิ่งปราบยิ่งมาก

นักวิชาการหลายๆ ท่านได้ตั้งข้อสังเกตถึงการป้องกันและปราบปรามการค้าขายยาเสพติดของประเทศไทยว่าทำไมการค้ายาเสพติดในขณะนี้กลับกลายเป็นว่ายิ่งมีการปราบปรามจับกุมมากขึ้นกลับปรากฏว่าการค้ายาเสพติดกลับมีมากขึ้นโดยที่ผู้ค้าไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อการจับกุมปราบปรามของเจ้าหน้าที่เลยแม้แต่น้อยซึ่งกรณีนี้เหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุโรปหลายๆ ประเทศ

เหตุผลก็คือการที่รัฐบาลยิ่งดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติดมากขึ้นก็ยิ่งจะไปส่งผลให้มูลค่าของยาเสพติดให้โทษกลับมีราคาแพงขึ้นมากทำให้ขบวนการค้ายาเสพติดมีความคุ้มค่าที่จะกล้าเสี่ยงกล้าที่จะขนย้ายยาเสพติดเพราะการปราบปรามทำให้มูลค่าของยาเสพติดมีราคาแพงขึ้นจากราคาเดิมที่ต้นทุนมากหลายเท่า

มีข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาจากสื่อในยุโรปตะวันตกได้ระบุว่าหลายๆประเทศในยุโรปได้หันมาใช้วิธีป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบใหม่นั้นก็คือการทำให้การเสพยาของประชาชนกลายเป็นเรื่องที่เป็นของปกติธรรมดาทำให้ราคายาเสพติดที่เคยสูงมากเป็นของที่มีราคาถูกประชาชนเข้าถึงได้ง่ายทุกๆ ชนิดไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดในรูปแบบใดก็ตามซึ่งเมื่อทำให้ยาเสพติดมีราคาต่ำเพราะการอนุญาตให้การค้ายาเสพติดกลายเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย

เมื่อยาเสพติดมีราคาถูกความสนใจที่จะค้า

ยาเสพติดก็จะมีประเทศที่ใช้วิธีนี้ อาทิ เนเธอร์แลนด์, เบลเยียมหรือว่าประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย บางประเทศ สำหรับไทยนั้นใน 8 เดือนของปีงบประมาณ 2561 พบข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมยาเสพติดที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งจากเมียนมาและสปป.ลาวได้เป็นจำนวนมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว

โดยตลอด 8 เดือนจนถึงวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ ป.ป.ส. และฝ่ายปกครองในพื้นที่ จ.เชียงราย จับยาบ้าได้ถึง 63,968,790 เม็ด ยาไอซ์รวม 2,292 กิโลกรัม และเฮโรอีน 250.8 กก. คิดเป็นมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าหากจะปราบปรามการค้าและการผลิตยาเสพติดให้ได้ผลก็คือรัฐบาลไทยต้องให้ความสนับสนุนรัฐบาลเมียนมาให้ปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดในเขตรัฐให้ได้แบบถอนรากถอนโคนตราบดีที่ยังใช้วิธีปราบแบบเดิมก็จะมีวันที่จะสำเร็จกลายเป็นว่ายิ่งปราบยิ่งจับกุมได้มากกลับยังมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีวันจะหมดสิ้น

เพราะการที่ยาเสพติดมีราคาแพงเป็นราคาทองคำทำให้มีความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงโดยเฉพาะยาบ้าสมัยที่เรียกกันว่ายาบ้าราคาเม็ดละ 5 ถึง 10 บาท พอเปลี่ยนชื่อมาเป็นยาบ้าราคาขายเม็ดละ 120 บาท กลับมีผู้หันมาค้ายาบ้ามากขึ้นเพราะอะไร เป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะอะไรๆ ก็อยากที่จะร่ำรวยเร็วๆ ไร่หรือไม่หรือเป็นเพราะกิเลสของคน

เรื่องที่น่าเป็นห่วงหนักขึ้นไปอีกก็คือขบวนการค้ายาเสพติดหันมาใช้เด็ก ๆ และคนชราเป็นผู้ค้ายาบ้ากันมากขึ้นแล้ว ซึ่งผู้รับผิดชอบคือรัฐบาลน่าจะหันมาทบทวนนโยบายการปราบปรามการค้ายาเสพติดเสียใหม่เพื่อหาทางออกที่ดีกว่าเดิม